

แบบรายงานผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านกาแฟด้วยน้ำตาลมะพร้าวแท้

จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด สมุทรสงคราม

วันที่จัดกิจกรรม วันอังคาร ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถานที่ เรือนปณาลี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทการจัดการประชุม

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๖๐ คน

รายละเอียดกิจกรรม ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านกาแฟด้วยน้ำตาลมะพร้าวแท้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนจากการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟในจังหวัดสมุทรสงคราม นำผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวแท้มาเป็นส่วนผสมในกาแฟเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ และเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น "เมืองแห่งความสุข (city of happiness)" กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการร้านกาแฟในจังหวัดสมุทรสงคราม ๔๕ ราย ผู้ประกอบการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแปรรูปจำนวน ๕ ราย และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน ๑๐ ราย รวม ๖๐ ราย กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ "การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ตอน น้ำตาลมะพร้าวแท้" โดย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม "การขับเคลื่อนและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการกาแฟน้ำตาลมะพร้าวแท้" โดยนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม "กระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้" โดย คุณปรีชา เจียบหุย การสนับสนุนแนวคิดกาแฟน้ำตาลมะพร้าวแท้จากร้านเมตตากาแฟ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประกอบการร้านกาแฟ ได้แก่ร้านสมดุศลย์ ร้านเพียรหยดตาล และร้านปณาลี รวมถึงการฝึกปฏิบัติการชงกาแฟด้วยน้ำตาลมะพร้าวแท้ โดยทีมวิทยากรจากเรือนปณาลี ณ เรือนปณาลี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม



แบบรายงานผล โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID - ๑๙ ปลุกผักสวนครัวปลอดภัย
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน
ณ วัดใหม่บางปิ่น ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัด สมุทรสงคราม

วันที่จัดกิจกรรม วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถานที่ วัดใหม่บางปิ่น ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทการมีส่วนร่วม

จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐ คน

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระมหาจรรยา ฐานโกโร เจ้าอาวาสวัดใหม่บางปิ่น ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และ นายชรัส บุญผสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ ส่วนราชการ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ Kick Off โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID - ๑๙ ปลุกผักสวนครัวปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน โดยทางวัดได้ใช้ชื่อ “สวนครัวนำสุขพอเพียงเพื่อเพียงพอ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการนี้เกิดจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนวัดใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ “ปลุกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญและร่วมกันลงแปลงปลุกผักจำนวนหลายหน่วยงาน อาทิ เช่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด นายกองค้การบริหารส่วนตำบล รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และสำนักงานสาธารณสุขได้ให้ความร่วมมือในการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ รวมถึงมีการแจกหน้ากากอนามัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายสมบัติ พิมสอน ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาได้นำเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกิจกรรมปลุกผักด้วย โดยมี นายณัฏฐ์ อัคราชนัน เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และ นางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย



แบบรายงานผล โครงการ การเสริมสร้างสมรรถนะและแนวทางการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ณ บ้านไม้ธาร่า แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัด สมุทรสงคราม

วันที่จัดกิจกรรม วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สถานที่ ณ บ้านไม้ธาร่า แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประเภท โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะ

จำนวนผู้เข้าร่วม ๔๐ คน

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
มอบนโยบาย แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการ การเสริมสร้างสมรรถนะ
และแนวทางการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ณ บ้านไม้ธาร่า แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ได้พัฒนาสมรรถนะและนำแนวทางไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

